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ผู้มาประชุม 
๑. นายสมชัย  อมรวัฒนสวัสดิ์   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๔ 
๒. นายประจวบ  อาจารพงษ์   รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๒ 
๓. นายชาธิป  รุจนเสร ี               ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๓,๙ 
๔. ร้อยโททศพล  ไชยโกมินทร์    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๔,๕ 
๕. นายรัชฐพนธ ์ ณ อุบล    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๖,๗ 
๖. นายพิทยา  วงศ์ไกรศรีทอง   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๘ 
๗. นายวีระชัย  นาคมาศ    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๐,๑๒ 
๘. นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๑,๑๓ 
๙. นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๕,๑๖ 
๑๐. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๗ 
๑๑. นายวิโรจน์  ศรีสวัสดิ์    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๘ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
  ๑. นายไตรภพ  วงศ์ไตรรัตน์    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  ๑. นายสุวัฒน์  จันทร์สุข    ผอ.สส. 
  ๒. นายไพโรจน์  จีวธนาเจริญ   ผอ.สวผ.  กจ. 
  ๓. ว่าที่ ร.ต.สมบัติ  สิงห์คาร   หน.กง.บม.สกม.  สน.มน.  
  ๔. นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ   ผอ.กตร. 
  ๕. นายวิสูตร  จ าพานชิย ์    หน.กง.รรท./หน.ฝ.บห. 
  ๖. นายกิตติพงศ์  อุระวัตร    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑ 
           ๗. นายราเชนทร์  ก าเหนิดสิงห์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๒ 
  ๘. นายกิติพงศ์  มณีโชติ    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๓,๙ 
  ๙. นายสุขสันติ์  ไชยมุกสิก   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๔,๕ 
         ๑๐. นายกฤชณัทท  พลรัตน์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๖,๗ 
         ๑๑. นายวินัส  ใจจิตต ์    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๘ 
           ๑๒. นายปกรณ์เกียรติ  กาฬษร   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๐,๑๒ 
           ๑๓. นายธรรมศักดิ์  อุไรเรืองเดช   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๑,๑๓ 
           ๑๔. นายจิราชัย  สุขมี    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๔ 
           ๑๕. นายอภิชาติ  หล าสะ    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๕,๑๖ 
           ๑๖. นายกฤษชัย  เกษสุนทร    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๗ 

        ๑๗. นายธนิสร  ภู่ค าจันทร์    ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๘  
          ๑๘. นางวราภรณ์  ลับไพรี    จพง.ธก.ช านาญงาน  กตร. 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   
นายสมชัย  อมรวัฒนสวัสดิ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  เป็นประธานการ

ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้ 
   - ขออนุญาตแนะน า ผตปค. และ ผช.ผตปค. มาร่วมงานใน กตร. ท่านแรกก็คือ  
ท่าน ร.ท. ทศพล  ไชยโกมินทร์ ผตปค. เขต ๔,๕ ต่อไปเป็น ผช.ผตปค. ท่านแรก นายสุขสันติ์  ไชยมุสิก ผช.ผตปค.  
เขต ๔,๕  ที่สอง นายวินัส  ใจจิตต์ ผช.ผตปค. เขต ๘ ในนามของ กตร. ก็ยินดีตอนรับท่าน ผตปค. และ ผช.ผตปค.  
มาร่วมงานกัน  แล้วก็มีเรื่องอะไรปัญหาข้อสงสัยอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้โดยเฉพาะ ผตปค. ผช.ผตปค. ใหม่  
เรื่องงานธุรการ เรื่องงานการเงินจะเบิกจ่ายอย่างไรจะท าอย่างไรก็ปรึกษากันได้กับ ผช.ผตปค. เก่าๆ เค้าจะมี
แนวทางรูปแบบให้ท่านด าเนินการ  เรื่องต่อไปก็คือเป็นเรื่องที่จะเรียนให้ทราบก็คือการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งวิชาการ ก็คือบริหารต้น ก็เรียนให้ ผตปค. ทราบของเราไม่มีหนังสือมาโดยตรงแต่ว่าเห็นหนังสือที่ไปจังหวัด
วันนี้ต้องส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ แล้วก็อย่างน้อยน่าจะภายในวันที่ ๑ ก.ย. ๕๙ ต้องส่งวิสัยทัศน์แล้ว แต่ว่าวันนี้
ต้องส่งบันทึกแจ้งความประสงคก์็จะเห็นในนั้นทันทีว่ามีความประสงค์จะสมัครสอบ  สองเค้าจะให้ท่านส ารวจว่าได้ผ่าน
การประเมินผลประเมินสมรรถนะของ  ก.พ. หรือยังเค้าจะรวบรายชื่อแล้วก็เปิดให้ท่านไปประเมินสมรรถนะ การประเมิน
สมรรถนะก็เป็นค าถามในการวัด เค้าเรียกว่าวัดตัวท่านว่าท่านเป็นผู้บริหารประเภทไหนอะไรพวกนี้นะก็เรียนให้ท่านทราบ 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  ครั้งที ่๗/๒๕๕๙ 
                                  วันพฤหัสบดีที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙   
มติทีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ โครงการถ่ายทอดสัญญาภาพและเสียง ปค. (DOPA Channel) และการจัดซื้อ
โทรศัพท์มือถือเพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการฝ่ายปกครอง  
ผอ.สส.   - ของ สส. ที่จะขออนุญาตกราบเรียนท่าน ผตปค. ทุกท่าน มีอยู่ ๒ เรื่อง เรื่องแรกก็คือ 
เรื่องวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE หรือโทรศัพท์ที่ก าลังแจกๆ  ซึ่งผมเข้าใจว่าทางภูมิภาคก็คงจะถามๆ 
มาผ่านยัง ผตปค. หลายท่านครับ ผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้น าเรียนอธิบายนะครับว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไร
รวมถึงวิธีการปฏิบัติในวาระต่อไปจะด าเนินการอย่างไรครับ  ก่อนอ่ืนต้องน าเรียนเรื่องของที่มาของโครงการนี้เดิม
ทีโครงการนี้เป็นโครงการเช่าใช้วงจรสื่อสาร  ATN เดิมปี ๒๕๕๘ วิธีด าเนินการของเดิมโดยการน าภาพจากกล้องวงจร
ปิดในทางภาคใต้ที่ภาคใต้  จ านวน ๖๑ จุด ตรงที่ว่าการอ าเภอแล้วเชื่อมโยงมาที่กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 
โครงการนี้ท ามาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗  ตั้งแต่เกิดระเบิดปรากฏว่างบประมาณทั้งหมด ๖๔ ล้าน  ปรากฏว่าเราใช้มาหลายปีมาก
ความคุ้มค่าค่อนข้างต่ า  เนื่องจากว่าพอเราเอาภาพกล้องวงจรปิดมาไว้ที่กองสื่อสารเราก็ไม่มีคนมอนิเตอร์มีได้ใช้แค่
ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละปีเราสูญเสียงบประมาณกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ ดังนั้นปี ๒๕๕๘ ทาง อปค. ให้ด าเนินการคิด
ใหม่ด าเนินการจัดให้มันมีความคุม้ค่า กองการสื่อสารเลยคุยกบับริษัทซึ่งรับสัญญาในขณะนั้นบริษัทสามารถวา่ให้ด าเนินการ
เชื่อมโยงวงจรไปทั่วทุกอ าเภอ ปรากฏว่าบริษัทเค้าก็ค่อนข้างรับไม่ได้ เนื่องจากเดิมเชื่อมโยง ๖๑ จุด แล้วกลายเป็น 
๑,๐๐๐ จุด บริษัทเค้าก็รับไม่ได้ก็มีการไม่เอาสัญญานี้ไปก็ด าเนินการเสนอโครงการใหมเ่ป็นการเช่าใช้วงจรสื่อสารความเร็ว
สูง LTE เดิมทีวงจรนี่ก็จะเป็นวงจรมีสายลากจากที่ว่าการอ าเภอขึ้นมาที่กรุงเทพฯ ลากมาที่ส่วนกลางนะครับ แต่เนื่องจาก
ระบบการสื่อสารเป็นระบบการสื่อสารปัจจุบันไม่ได้จ ากัดอยู่ที่ว่าการอ าเภอไม่ใช่อยู่บนโต๊ะไม่ใช่อยู่แค่สั่งงานข้าราชการ
ทุกคนจะต้องเดินทางออกไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนท่านผู้ตรวจฯ เพราะฉะนั้นวงจรสื่อสารแบบใหม่คือวงจรสื่อสาร LTE 
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หรือ ๔ จี คือ ๔ จี เป็นวงจรที่อยู่ในอากาศนะครับเป็นวงจร LTE  ฉะนั้นโดยลักษณะของวงจรก็จะมีซ่ึงเป็นเส้นเป็นสาย
ส่วนหนึ่งไปทีเ่บสเตชั่น เบสเตชั่น คือ เหมือนที่ท่านเคยเห็นวางอยู่ตาม วางอยู่ตามอะไรที่ของโทรศัพท์เป็นเสาโทรศัพท์
แล้วมีตู้คอนเทรนเนอร์เหล่านี้จะลากด้วยสายโทรศัพท์นะครับ หลังจากที่ตู้คอนเทรนเนอร์ก็จะปล่อยคลื่นออกมาเป็นคลื่น 
๔ จ ีเพราะฉะนั้นกรมการปกครองเลยเช่าคลื่นนี้ขึ้นมา ทีนี้ในการเช่าวงจรนี่จะต้องมีอุปกรณ์ปลายสายเมื่อมีวงจรอยู่แล้ว
ปล่อยคลื่นอยู่แล้ว จะต้องมีเทอร์มินอลในการจับวงจรก็เลยเป็นที่มาของโทรศัพท์ ๑๐,๐๐๐ เครื่อง ซึ่งตาม TOR บอกว่า
จะต้องมีเครื่องจับเทอร์มินอลจุดรับสัญญาณนี่ จ านวน ๑๐,๐๐๐ เครื่อง เพราะฉะนั้นพอด าเนินการท าสัญญากับบริษัท 
ซึ่งปัจจุบันได้บริษัททรูนะครับก็เลยเป็นที่มาของโทรศัพท์ ๑๐,๐๐๐ เครื่อง ที่จะต้องมาตามสัญญานี้นะครับ ๑๐,๐๐๐ 
เครื่อง ก็จะแจกจ่ายกับข้าราชการข้าราชการเราปัจจุบันที่โทรศัพท์ประจ าต าแหน่งอยู่แล้วมีจ านวน ๑,๗๐๐ คน ตั้งแต่ 
อปค. ลงมา ร.อปค. มาจนถึง นายอ าเภอ ป.อาวุโส ต่ าลงมาก็จะมีพวกปลัดอ าเภอ ใน ๑๐,๐๐๐ เครื่อง ก็จะแบ่งเป็น  
๒ ประเภท นะครับ ประเภทที่ ๑ ประเภทเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ก็คือโทรศัพท์ ประเภทที่ ๒ คือ ประจ าที่ คือ จะมีโทรศัพท์
บนโต๊ะนะครับประจ าที่ ประเภทเคลื่อนที่จะแจกจ่ายกับใครบ้างนะครับ คือ ๑. จะแจกจ่ายกับข้าราชการประเภทวิชาการ
ทุกคน ยกเว้น ป.อาวุโส ซึ่งมีโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับซึ่งมีจ านวน ๘,๐๐๐ กว่าคน มีอีกส่วนหนึ่งครับที่แจกจ่ายก็คือ
ต าแหน่งเสมียนตรา แต่ปัจจุบันนี้เสมียนตรามี ๒ ประเภทครับ ประเภทที่ ๑ ก็คือ ประเภทนักวิชาการเงินและบัญชี 
ประเภทที่ ๒ ก็คือ ประเภทเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีประเภทที่ ๒ ตามสิทธิเดิมก็จะไม่ได้โทรศัพท์แต่เนื่องจาก อปค.  
คิดว่าเสมียนตราใช้งานเยอะ เพราะฉะนั้นจะให้ไปตามต าแหน่ง คือ ๓๗๒ ต าแหน่งนะครับ กลุ่มที่ ๓ ที่จะได้รับก็คือ  
กลุ่มของหัวหน้าศูนย์ทะเบียน และหัวหน้าศูนย์จังหวัดทะเบียนนะครับ กลุ่มที่ ๔ ก็คือของการสื่อสารเอง กองการสื่อสาร
ได้ด าเนินการไปซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสารข้างนอกก็จะเช่า สรุปคือจะแจกจ่ายไปทั้งหมด ๘,๖๐๐ เครื่อง คร่าวๆ ที่
เหลืออีกประมาณ ๔๐๐ เครื่อง ก็จะส ารองไว้ 
ผต. ประจวบฯ  - ๑๐,๐๐๐ เครื่อง ก็ต้องเหลือ ๑,๔๐๐ เครื่อง 
ผอ.สส.   -  มันเป็นประจ าที่ ๑,๐๐๐ เครือ่ง อันนี้ก็เลยเหลือ ๙,๐๐๐ เครือ่ง เพราะฉะนั้นอีก ๔๐๐ เครื่อง  
นี่ก็จะด าเนินการส ารองไว้ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ของกองการเจ้าหน้าที่จะบรรจุข้าราชการปลัดอ าเภอใหม่  
ทีนี้ก าหนดการการแจกจ่าย เดิมที อปค. อนุมัติก าหนดการแจกจ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๖ ครับ โดยแจกจ่ายส่วนกลาง
ก่อน แต่ปรากฏว่าอันนี้เนื่องจากว่าเรามีการส ารวจรายชื่อคนที่จะได้รับตามหลักเกณฑ์นี้ไป  ว่าปัจจุบันก็ส่งมาประมาณ
ครึ่งหนึ่ง ปัจจุบันนี้โทรศัพท์ทั้ง ๙,๐๐๐ เครื่อง ตอนนี้มาอยู่ที่ ปค. แล้วครับ อยู่ระหว่างการจูนเครื่อง เรียนอย่างนี้ครับ 
ในการเช่าใช้ LG ไม่ใช่เช่าโทรศัพท์อย่างเดียวครับ จะเช่าระบบมาด้วย ระบบหมายถึงว่าเวลาทรูเค้าด าเนินการเรื่อง
โทรศัพท์นี่นอกจากเค้าจะมีโทรศัพท์เค้าจะมีห้องคอนโทรลรวมอยู่ครับ ตัวนั้นก็จะมาอยู่ที่ ปค. ด้วย  เพราะฉะนั้นเรา
มอนิเตอร์เครื่องต่างๆ การใช้เครื่อง เครื่องนี้ได้เปิดไหม เครื่องนี้มีการใช้เครื่องจริงหรือเปล่า หรือว่าเอาไปแลว้ไม่เปิดท าให ้
เราเสียประโยชน์มันกจ็ะสามารถมอนิเตอร์ได้ทั้งหมด สามารถดูจีพีเอสได้ทั้งหมด แต่ว่าโดยระบบผมน าเรียนอย่างนี้ว่า
สามารถเจาะลึกเข้าไปข้างในได้แต่ว่าจะไม่ท าถึงขนาดนั้น โดยระบบมันสามารถท าได้ 
ผต.ประจวบฯ  - คุยอะไร ดูอะไร 
ผอ.สส.   - คุยอะไรฟังไม่ได้ ดูอะไรดูได้ มันท าได้โดยจริงๆ ก็ไม่ปล่อยให้ใครดูขนาดนั้น สามารถดูได้ว่า 
อยู่ที่ไหนอะไรอย่างไร เพราะฉะนั้นทั้งระบบก็จะมาอยู่ที่กองสื่อสารทีนี้ในการแจกจ่ายก็จะด าเนินการแจกจ่ายเริ่มจาก
ส่วนกลางมาก่อนคิดว่าโดยข้อเท็จจริงเริ่มแจกจ่ายได้จริงวันที่ ๕ จริงๆ วันที่ ๕ ส่วนกลางจะถึงมือข้าราชการทุกคนวันที่ 
ที่จะถึงก็คือวันที่ ๕ ก าหนดการเดิมคือวันนี้แต่เนื่องมีปัญหาเรื่องรายชื่อ ซึ่งขอรายชื่อมาจากกองการเจ้าหน้าที่บางทีมัน
อาจจะส่งข้อมูลไม่อัพเดทเพราะฉะนั้นรายชื่อมันยังไม่นิ่งปัจจุบันก าลังนั่งจัดรายชื่ออยู่ ส่วนโทรศัพท์ก็ก าลังจูนเครื่องอยู่ 
จูนเครื่องจูนกับใส่ซิมมันเยอะมากเป็น ๑๐,๐๐๐ เครื่อง ๑๐,๐๐๐ เครื่อง เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้เครื่องซัมซุง เอ ๕  
ปี ๒๐๑๖ ได้รุ่นนี้ซัมซุง เอ ๕ ปี ๒๐๑๖ แล้วก็ ๑๐,๐๐๐ เครื่องละประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท ท่านลองคูณ ๑๐,๐๐๐ เครื่อง
แล้วกันประมาณ ๑๐๐ กว่าล้าน ที่เก็บไว้ที่กองสื่อสารตอนนี้ก าลังนั่งท าอยู่ ส าหรับที่เค้าจะสนใจอยู่ อันที่หนึ่งการโทรศัพท์
โทรไปหาใครได้บ้างนะครับ ใน ๑๐,๐๐๐ เครื่องนี้จะโทรฟรี ใน ๙,๐๐๐ เครื่องดีกว่าจะโทรหากันฟรีไม่จ ากัด อันที่สองโทร 
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หาผู้บริหารอาจจะโทรหานายอ าเภอ หาปลัดจังหวัด ๑,๗๐๐ เครือ่งอันนี้โทรฟรี แต่ถ้าปลัดจังหวัดโทรหา ๑๐,๐๐๐ เครื่อง  
อันนี้เสียสตางค์เพราะคนละระบบอันนี้เราไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นของกองคลัง หมายถึงเค้าโทรมาหาท่านเค้าโทรฟรี แต่ 
ท่านโทรหา ๑๐,๐๐๐ เครื่อง ท่านเสียสตางค์ทีนี้ถ้าโทรออกนอก ๑๐,๐๐๐ เครื่อง หรือโทรนอกผู้บริหารจะโทรได้ 
๕๐๐ นาที ๕๐๐ นาทตี่อเดือน วันที่ ๒ เค้าจะตัดแล้วเค้าจะเติมเงินให้เลย ๕๐๐ นาที ท่านก็โทรไปหาก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
โทรหาโน่นหานี่โทรหาเพ่ือนก็ ๕๐๐ นาที ส่วนสมมุติว่า ๕๐๐ นาที วันที่ ๒๐ ท่านใช้หมดท่านก็สามารถโทรหาในหมื่น
เครื่องนี้ได้ต่อแต่จะโทรหานอกเครือข่ายไม่ได้นะครับ วิธีการท าให้ได้ก็คือท่านก็ไปเติมเงินไปเซเว่นก็ซ้ือเงินเติมเข้าไปมันก็
จะทบยอดมาให้วิธีการซื้อบัตรทรูแต่เบิกไม่ได้นะครับไปซื้อแล้วเอามาเบิก 
ผต.ประจวบฯ  - เบอร์ประจ าต าแหน่งต้องถูกยกเลิกไหม ต้องเปลี่ยนไหม 
ผอ.สส.   - มิได้เบอร์ต าแหน่งของท่านเค้าไม่แจกเค้าแจกเฉพาะปลัดอ าเภอ ของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิม
ไม่ได้แจก ผตปค. แจกเฉพาะปลัดอ าเภอ  
ผต.วีระชัยฯ  - สัญญามันอยู่ใช่ไหม 
ผอ.สส.   - สัญญายังอยู่หมดเดือนมิถุนายน 
ผต.วีระชัยฯ  - ก็หมดเดือนมิถุนายนก็จะผลักมาใช้ระบบเดียวกันเลย 
ผอ.สส.   - ก็จะผลักมาที่นี่ 
ผต.ประจวบฯ  - ผลักมาที่ทรู 
ผอ.สส.   - มีโอกาสเป็นอย่างนั้น 
ผต.ประจวบฯ  - มิถุนายนจะหมดแล้วหรือ ๓ ปีแล้ว  
ผอ.สส.   - ๒ ปี น าเรียนอีกอย่างโทรศัพท์ที่แจกไปจะใช้ ๓ ปี ก็ได้จะเปลี่ยนให้ใหม่ ไม่ใช่เหมือนรุ่นหลัง 
แบตมันเสื่อมจริงๆ  ปีที่ ๒ เค้าก็จะเปลี่ยนให้เหมือนกันแต่จะดูเป็นกรณีๆ ไป  ทีนี้มาถึงเรื่องของอินเตอร์เน็ตเค้าจะให้ไม่
จ ากัดสามารถใช้ได้โดยไม่จ ากัดแต่จะจ ากัดความเร็วเป็น ๔ กิ๊ก อ้อเป็น ๘ กิ๊ก หมายถึงความเร็วสูงสุด LPE คือ ๗๒ 
เมกกะบิด จะได้ ๘ กิ๊ก ๘ กิ๊กประมาณว่าดูยูทูปได้ ๒ วัน ๒ คืน แต่หลังจาก ๘ กิ๊กแล้วก็จะลดความเร็วเหลือ ๓๗๒ K  
อันที่ ๓ คือ ตัววีดีโอคอลเหมือนระบบโทรศัพท์ทั่วไปมันก็มีระบบวีดีโอคอลซึ่งใน ๑๐,๐๐๐ เครื่องนี่สามารถ ใน 
๙,๐๐๐ เครื่อง วีดีโอคอลได้อย่างชัดเจนเพราะมันอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน วีดีโอคอลก็กดวีดีโอคอลคุยกันเห็นหน้า 
ต่อไปเรื่องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ในโทรศัพท์นี่จะใส่แอปพลิเคชั่นอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ สามารถคุย
พร้อมกันได้ ๕๐ เครื่อง เข้าไปถึงปั๊บมันก็จะมีห้องว่าท่านนัดกันห้องไหน ท่านก็จะเปิดปั๊บมันก็จะมีจอๆ ๕๐ จอ 
โทรศัพท์นี้ ๕๐ จอ อันที่ ๓ ในโทรศัพท์ใส่ลงไปให้ก็คือการดูบอร์ดเคส บอร์ดเคส คือ การดูทีวี ทีวีจะดูได้ช่องเดียวก็
คือ DOPA Channel อย่างถ่ายทอดท่านไม่ได้นั่งอยู่ที่ว่าการอ าเภอท่านก็กดตัวนี้ DOPA Channel ท่านก็นั่งรถไปก็
สามารถดูได้ 
ผต.ประจวบฯ   - มันกินเน็ต 
ผอ.สส.   - มันกินเน็ตถูกต้องครับ มันกินเน็ต 
ผต.ประจวบฯ   - ๘ กิ๊กก็หมด 
ผอ.สส.   - เราประชุม ๒ ชั่วโมงครับ ปกติผมเคย Test แล้วว่า ๘ กิ๊กท าได้แค่ไหนเปิดยูทูป ๒ วัน  
๒ คืน  
ผต.ประจวบฯ    - ๒ ชั่วโมง คุณมี DOPA Channel ตารางคุณเต็มไปหมดเลยเกิดใครดูก็เจ๊งเลย 
ผอ.สส.   - ก็อ้อได้ประโยชน์ไป สิ่งที่จะมีต่อไปก็เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชั่นชื่อว่าโดป้า- 
เชท ผมคิดว่าข้าราชการเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะใช้ไลน์สะส่วนใหญ่ แต่จะมีแอปพลิเคชั่นนี้ใส่ไว้ในมือถือชื่อ 
แอปพลิเคชั่นโดป้าเชท ข้อดีของมันก็คือว่าปัจจุบันไอ้ไลน์ของมันนี่เซฟเวอร์มันอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าเค้าไปเปิดก็เปิดได้ แต่ 
โดป้าเชทเซฟเวอร์มันอยู่ที่ชั้น ๖ ต่อไปอีกเรื่องคือเรื่องเมสเสจอันนี้ก็ปกติอยู่แล้ว เรามี ๑๐,๐๐๐ เครื่อง เราสามารถ 
เมสเสจเข้าไปจาก ปค. ได้ สมมุติว่าใน ๑๐,๐๐๐ เครื่อง พร้อมกันว่าต้องการเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่งไปส่งฟรีนะครับ ส่งไป
เท่าไรก็ได้ไม่จ ากัด อันนี้ ผตปค. ต้องการเสนอข้อความสั้นไป ๑๐,๐๐๐ เครื่อง ไปให้ข้าราชทุกคนท่านก็ส่งไป อีกตัว  
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หนึ่งก็คือ วอยสซ์ทูยู เวลา นั่งๆ ก็จะมีเสียงปรี๊ดขึ้นมาก็รับฟังก็กลายเป็นเสียงพวกโอเปอเรเตอร์สามารถส่งไปได้ 
๑๐,๐๐๐ เครื่อง มันก็จะดัง ๑๐,๐๐๐ เครื่อง ก็ฟังเช่นปีใหม่ อปค. จะอวยพรก็รับฟัง อปค. อวยพรไป เป็นระบบ
โทรศัพท์วอยซ์ทูยู อันคร่าวๆ สิ่งที่จะให้บริการ ในการด าเนินการให้ศูนย์สื่อสาร ปค. ไปเปิดบูธทที่จังหวัดเดี๋ยวต่อนี้
ก าลังท าโปรแกรมอยู่คงประมาณวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๖ อาจจะเลื่อนไปวันที่ ๒๐ จะได้พร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ประมาณ
วันที่ ๒๐ แต่ว่าวันไหนอ าเภอไหนแต่ตอนนี้ยังไม่ออกมาประมาณนั้น ทีนี้ผมน าเรียนอีกนิดเดียวครับในปีงบประมาณ
หน้าในการเช่าใช้วงจร LTE นี่ อปค. อนุมัติโครงการขึ้นโครงการหนึ่งชื่อว่าการบริหารราชการแบบดิจิตอลนั่นหมายถึง 
การถอดการบริหารราชการลงมาสู่วิธีการท างานผ่านเทอมินอลผ่านโทรศัพท์ตัวนี้ เช่น การรายงาน การสั่งการ การ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ หลายๆ เรื่องซ่ึงจะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กองการสื่อสารจะเป็น
โครงการแจกชิปของกองการสื่อสารที่จะด าเนินการ นี่น าเรียนคร่าวๆ เท่านี้ครับ ไม่ทราบ ผตปค. ท่านใดมีข้อสงสัยอีก
บ้างครับ 
หน.ผตปค.  - เรื่องระบบโทรศัพท์นี่อัปโหลดแอปอะไรได้ปกติ 
ผอ.สส.   - ได้ปกติครับ 
หน.ผตปค.  - ผมไม่เคยใช้แอนดรอย แอนดรอยนี่มันโหลดมันต้องใช้ไอทีอะไรไหม 
ผอ.สส.   - ไม่ใช้ เหตุผลที่ใช้แอนดรอยเนื่องจากพอเราท าแอปพลิเคชั่นซึ่งที่น าเรียน ผตปค. ว่าปีหน้า
จะมีโครงการบริหารราชการแบบดิจิตอลหลายๆ ส านัก/กอง ก็จะท าแอปพลิเคชั่นขึ้นมาตัวหนึ่งทีนี้มันมีปัญหากับ ไอ
โอเอส ไอโอเอสการแอปพูบแอปพลิเคชั่นมันท าได้ยากมากใช้เวลา ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ เดือน บางทีก็ไม่ผ่าน แต่แอน-
ดรอยใช้เวลาเป็นสัปดาห์ ๒ - ๓ สัปดาห์ ส่งไปให้แอนดรอยแอปพูบมนัก็จะท าได้ดีกว่าก็เลยใช้แอนดรอยครับ 
ผต.วรกิตติฯ     - ขอถามว่าโทรศัพท์ที่แจกปลัดอ าเภอติดตามตัวไหมหรือว่าย้ายต้องคืน 
ผอ.สส.   - ติดตามตัวครับ หมายถึงเค้าได้รับวันแล้วเค้าย้ายไปอยู่อ าเภอ ก หรือ ข จะได้ติดตามตัวไป
เลยเค้าจะคืนเราเมื่อเค้า ลาออก เกษียณ เสียชีวิต หรือมีลาศึกษาต่อตอนอยู่ต่างประเทศมันใช้ไม่ได้ก็ควรจะคืน หรือ
แตง่ตั้งต าแหน่งที่สูงขึ้น เลื่อนเป็นช านาญการพิเศษซึ่งมีโทรศัพท์ประจ าต าแหน่งด้วยท่านก็ต้องคืนมาทีนี้พอคืนมาบาง
คนใช้นานก็จะติดเบอร์ทางทรูก็จะเปลี่ยนเบอร์ให้ ไม่ใช่เอานี้มาแล้วเบอร์นี้ต่อจะได้ไม่วุ่นวายเค้าจะเปลี่ยนเบอร์ให้ 
ผต.ประจวบฯ  - ติดตัวเบอร์ติดตามเลย  
ผอ.สส.   - ถ้าได้เบอร์นี้ท่านจะใช้เบอร์นี้ยันเกษียณเลยถ้าท่านไม่เลื่อนนะ 
ผอ.ชาธิปฯ   - กรณีเครื่องมีประกันไหม กรณีช ารุด หายหรืออะไรนี่ 
ผอ.สส.   - กราบเรียน ผตปค. กรณีเครื่องประกัน ๑ ปี เหมือนซัมซุงทั่วไปครับ แตย่กเว้นเราใช้ผิด
ประเภทใช้ท าตกท าแตกซ่ึงมันไม่อยู่ก าหนดในประกันเราก็ต้องซ่อมเอง ถ้าอยู่ในประกันประกันทั่วไป เช่น ว่าเราใช้ไป
โปรแกรมมันเสียหูฟังหลุดเป็นเรื่องไม่ควรเกิด ท่านไปใช้ผิดประเภทท่านก็ต้องซ่อมเองชดใช้เอง 
ผต.วรกิตติฯ  - กรมบังคับไหมปลัดอ าเภอต้องพกเครื่องนี้ 
ผอ.สส.   - บังคับครับ มันมีในการจ่ายไปนี่มันจะมีตัวคอนแทคมันซึ่งเค้าจะต้องท ากับกรม เค้า
เรียกว่า๔ ต้อง ๔ ห้าม ๔ ต้อง คือ ๑ ต้องเปิดตลอดเวลายกเว้นมีเหตุสุดวิสัย อันที่ ๒ ตอนใช้งานเพ่ือราชการ อันที่ ๓ 
ถ้ากรมบอกว่าให้โหลดแอปพลิเคชั่นไหนก็ต้องโหลดนะครับ อันที่ ๔ อีกข้อหนึ่งมันมี ๔ ต้อง ๔ ห้าม ห้ามก็คือ ๑ ห้าม
ด าเนินการปรับเปลี่ยนอ่ืนๆ จนท าให้เกิดใช้งานไม่ได้ ห้ามแลกกันเองท่านถือเบอร์นี้สวยมาแลกกันเองเพราะมันจะรีจิส
กับระบบเวลาการส่งข้อมูลระบบส่งให้นาย ก กรมถือว่านาย ก ถือแล้วเค้าก็จะส่งให้ตัวคนนัน้เพราฉะนั้นห้ามแลกอันสุดท้าย
ห้ามให้คนอ่ืนใช้ให้เพ่ือนใช้ให้พ่ีใช้เอาถอดซิมเค้าใช้ไม่ได้เนื่องจากระบบเราซื้อมาทั้งระบบ ซื้อโทรศัพท์เราระบบของทรูมา
ด้วยเหมือนมีทรูอยู่ ๑๐๐% เราตัดมาแล้ว ๒๔ % มาดูแลควบคุมเอง 
ผต.ประจวบฯ  - แล้วใครเป็นคนควบคุม และมีมาตรการอย่างไรบ้าง 
ผอ.สส.   - เครื่องนี้จะด้วยระบบระเบียบแล้วก็จะดูด้วยมอนิเตอร์ แต่ในการแลกกันเราก็ไม่ทราบครับ 
แต่ถ้าเกิดดูว่าเค้าเปิดไหม อยู่ไหนอะไรอย่างนี้ก็ดูได้คือจีพีเอสปกติมันไม่เปิดอยู่แล้วด้วยระบบของระบบมันสามารถสั่ง 
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ให้มันเปิดได้ระบบนี่มันอัจฉริยะมากสั่งให้เปิดกล้อง สั่งให้ปิดเครื่องสั่งได้หมดในข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ท าขนาดนั้น แต่ระบบ
มันท าได้ อีกอย่างหนึ่งที่น าเรียนท่านเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดข้าราชการไม่ต้องจ่าย อย่างของผู้บริหารพอสิ้นเดือนต้องวางบิล  
อย่างของ ๑๐,๐๐๐ เครื่อง ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องวางบิล 
หน.ผตปค.  - ท่าน ผตปค. มีอะไรจะสอบถามอีกไหมครับถ้าไม่มีก็ต่อ 
ผอ.สส.   - เรื่องที่ ๒ ก็คือเรื่อง DOPA Channel ครับ DOPA Channel เปิดออกอากาศมา
อย่างเป็นทางการมาประมาณ ๑ เดือนแล้ว ซึ่งรายการทั้งหมดจะเป็นรายการวนๆ มาจากที่ทางส านัก/กอง ส่งมาให้
ในวันที่ ๑ กันยายน นี่ก็จะมีผังรายการซึ่งอนุมัติจาก อปค. แล้ว อย่างที่ท่านทราบก็คือว่า อปค. อาจจะให้ปรับเปลี่ยน
อยู่บ้างทีนี้ผมขออนุญาตพูดคัดมาที่ของ ผตปค. ตามที่คุยกันในคณะท างานจัดท าผังรายการซึ่งแต่งตั้งโดยค าสั่ง อปค. ก็
ของ ผตปค. ก็จะมชี่วงเวลา ๒ ช่วงเวลาที่ต้องรับผิดชอบ ช่วงแรก ก็คือของวันจันทร์ทุกวันจันทร์เป็นผลการตรวจราชการ 
โดยลักษณะรายการก็คือเป็นการมาเล่ากับคนที่เปิดทีวีดูว่าในการตรวจราชการของท่านมีเรื่องอะไรที่ข้อที่ควรจะน าเสนอ
ที่พบปัญหาบ่อยๆ ส าหรับข้าราชการที่อ าเภอควรจะมีเรื่องอะไรบ้างก็แล้วแต่ทาง ผตปค. จะมอบหมายกับ ผตปค.  
ท่านใดจะมาคุยอาจจะเป็นคน สองคน ถ้าสะดวกท่านสามารถใช้ห้องที่นี่ได้ ถ้าท่านไม่สะดวกจะให้กองสื่อสารไปถ่าย
ท าท่ีส านักผู้ตรวจฯ ก็ได้ ถ้าท่านสะดวกจะออกสดก็ได้แต่มันอาจจะท าให้ขลุกขละได้แต่ถ้าท่านจะออกเป็นเทปก็จะมี 
เจ้าหน้าที่ของกองสื่อสารมาตัดต่อให้ รายการที่ ๒ ที่ของส านักผู้ตรวจฯ อยู่ในวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับ วันพฤหัสบดี
ครับไปกับ ผตปค. ทาง ผตปค. จะต้องจัดท าขึ้นมาเองที่รายการที่ท่านเห็นว่าในวันจันทร์ อังคาร ทุกวันในช่วงเวลา 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ เป็นของส านัก/กองต่างๆ ซึ่งเป็นฟรีสไตล์หมายถึงว่าส านัก/กอง สามารถท ารายการประเภทจะใด
มาก็ได้แล้วแต่จะไปสัมภาษณ์มาก็ได้ หรือเอารายการเดิมมาก็ได้หรือจะเอารายการของหน่วยงานอ่ืนๆ มาออกที่คิด
ว่าดีมีประโยชน์ก็ได้ ถ้าเป็นไปได้ส่งมาถึงกองการสื่อสารก่อนสักสัปดาห์กองการสื่อสารจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้
เวลานี้ ผตปค. นั้นจะมาออก เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นการโฆษณาให้ผู้ชมได้ติดตามครับ เท่านี้ครับ  
หน.ผตปค.    - ผมมีเห็นวันอังคารอีกวัน ช่วง ๑๔.๓๐ น. 
ผอ.สส.   - เป็นการวนครับ 
หน.ผตปค.    - โอเค ไปกับ ผตปค. นี่ฟรีสไตล์ใช่ไหม 
ผอ.สส.   - ฟรีสไตล์ครับท่านจะติดกล้องจะถ่ายไปเรื่อยๆ ก็ได้ 
ผต.ประจวบฯ  - นึกว่าทางสื่อสารส่งคนเพราะว่าอย่างกรณีเราไปตรวจเรารู้ว่าอ าเภอไหนควรจะมีแหล่ง
ท่องเที่ยวผมอยากให้ออกรายการคือใครจะเป็นคนถ่ายให้ ผตปค. มันคงจะ 
ผอ.สส.   - ที่นี่อย่างนี้ครับคือกองการสื่อสารมีชุดถ่ายทอดอยู่ ๒ ชุด ชุดที่ ๑ อยู่ที่ห้องสตูดิโอ อีกชุด
ส่วนใหญ่จะตาม อปค. ถ้าไป ผตปค. สักสองสามวันมันจะไม่มีคนที่ให้ถ้าเป็นไปได้ท่านอย่างนี้ให้ทางอ าเภอเค้า 
ผต.ประจวบฯ  - อ าเภอจะไหวเหรอต้องถาม 
ผอ.สส.   - มีหลายอ าเภอท ามาแล้วนะครับ อ าเภอเมืองโคราชท ามาบ่อยมากเลยครับ ท ารายการๆ 
ออกมา แต่ว่าหมายถึงว่าเค้าท าเองนะครับหมายถึงว่าเค้ามีเรื่องโครงการสองล้านเค้าก็สรุปมาเลยประมาณ ๑๐ นาที 
เค้าก็ท า อันนี้แล้วแต่ท่าน ผตปค. นะครับ 
หน.ผตปค.  - สงสัยต้องหน้าที่ให้ ผช.ผตปค. อีก 
ผต.ประจวบฯ  - ประเด็นอ าเภอเมืองเค้าจะวานจัดประชาสัมพันธ์หรือเปล่าถึงส่งคนมาได้ แต่อ าเภออ่ืนเค้า
ไม่มีคนเพราะพวกนี้มันต้องวานประชาสัมพันธ์ 
ผอ.สส.   - ของท่านเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับ เพราะว่าถ้าตามรายการจะเห็นว่ามันมีอยู่ ๔ ช่อง 
หมายถึงว่าสัปดาห์ที่หนึ่งเป็นเรื่องของกองสื่อสาร สัปดาห์ที่สองก็จะเป็นเรื่องของ ศสป. หมายถึงปฏิบัติ พฤหัสบดีของ
เดอืนก็จะเป็น ผตปค. อันต่อไปของ สตง. หมายถึงเดือนท่านท าเรื่องเดียวนะครับไม่ใช่ทุกสัปดาห์เดือนละหนึ่งครั้ง 
ผต.ประจวบฯ   - เดือนละครั้ง ส่วนผลการตรวจทุกวันจันทร์ 
ผอ.สส.   - ส่วนรายการนี้ผมว่าท าไมย่ากทุกวันจันทร์ 
 



 
- ๗ - 

 
หน.ผตปค.  - เดี๋ยวก่อนผลการตรวจนี่ทุกสัปดาห์หรือว่าทุกเดือน 
ผอ.สส.   - ทุกสัปดาห์ วันจันทร์ทุกสัปดาห์ สมมุติว่าท่านได้เวลาหนึ่งชั่วโมงท่านอาจจะท าไม่ถึงก็ได้ 
เค้าก็จะมีสปอร์ตอยู่ใน ๓๐ นาที ให้ทางสื่อสารไปถ่ายท าที่ส านักผู้ตรวจฯ เอาผู้ตรวจฯ ๑ ท่านมาพูดแล้วก็น าเสนอ
อะไรต่างๆ ถ้าเวลาเหลือก็จะมีสปอร์ตคั่นอันนี้ท่านอย่าไปซีเรียสเรื่องว่าต้องท า ๑ ชั่งโมงเต็ม 
ผต.ประจวบฯ  - คือประเด็นทุกสัปดาห์ผลการตรวจนี่มันจะซ้ ากันอีก เพราะการตรวจเนื้องานถึงแม้พ้ืนที่
แต่ละแห่งมันมีปัญหาไม่เหมือนกัน แต่ส่วนมากก็ใกล้เคียงกันมันจะพูดจนไม่มีอะไรจะพูด 
ผอ.สส.   - เวียนกันไปแต่ละท่าน ผตปค. แต่ละคนจะมีประเด็น 
ผต.ประจวบฯ  - มันไม่มากหรอกถ้าสรุปปัญหาภาพรวมจบคนอ่ืนก็ไม่รู้จะพูดอะไร 
ผอ.สส.   - ท่านไปตรวจแล้วท่านเห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็มาน าเสนอไป มาน าเสนอแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์
อภิปรายให้ข้อเสนอแนะกับอ าเภอประมาณนี้ครับ 
ผต.ประจวบฯ  - ถ้าเล่นเดือนละ ๔ ครั้งมันไม่ไหว  
หน.ผตปค.  - พูดเดือนเดียวก็หมดแล้ว เพราะส่วนใหญ่เราตรวจประเด็นใกล้เคียงกันทุกเดือน 
ผอ.สส.   - อย่างนี้ก็รีรันได้ไหมครับ บางทีเวลานี้ท่านไม่ตรวจท าเป็น ๒ ตอนจาก ๑ ชั่วโมง  
เป็น ๒ ชั่วโมง ดูสัปดาห์นี้ก็ต่อสัปดาห์สัปดาห์ก็กลายเป็นแค่ ๒ ครั้งเอง เอาชั่วโมงยืดข้ึนมา 
หน.ผตปค.  - ต้องเอาเทปอาจจะเพ่ิมรายการพวกสารคดีพวกอะไรแทรกเข้ามาแต่ว่ามันก็จะเหมือนกับ
วันพฤหัสบดี 
ผต.ประจวบฯ  - จริงๆ นะวันพฤหัสบดีเป็นวันแรกวันจันทร์ที่รายงานผลการตรวจเดือนละครั้งเอง 
ผอ.สส.   - งั้นเอาอย่างนี้ไหมครับปรับแผนอย่างเหมือนกับ อปค. บอก อปค. เค้าอยากให้เสนอ
รายการที่ประชาชนดูเรื่องเกี่ยวกับราชการงั้นก็ตัดข้อนี้ออกไปแล้วของท่านเดือนมีครั้งเดียวพอไหมครับ 
หน.ผตปค.  - น่าจะได้ให้มันยืดหยุ่นไประหว่างรายการที่จะมารายงานผลก็ได้ หรือว่าออกไปท าสารคดี
ถ้าท าสารคดีก็อาจจะพอขอความร่วมมือจังหวัดถ้าเราเห็นประเด็นก็อาจร่วมกับจังหวัดท าออกมาสักเรื่องอะไรพวกนี้ 
แต่ละเรื่องร่วมกับอ าเภอน่าจะได้อยู่ 
ผอ.สส.   - งั้นผมขออนุญาตปรับแผนปรับผังรายการที่เป็นไปตาม อปค. สั่งการก็คือว่าช่วงเวลาที่
ประชาชนมารับบริการเยอะๆ ท่านต้องการให้ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลงั้นผมขออนุญาตตัดออกไปก็แล้วกัน 
ผต.ประจวบฯ  - ของ ผตปค. เดือนละครั้งจะไปเที่ยวหรือจะไปรายงานผลอะไรอย่างนี้ 
ผอ.สส.    - ได้ครับ 
หน.ผตปค.  - ท่าน ผตปค. ท่านอ่ืนท่านมีความเห็นอะไรเพ่ิมเติมไหมครับในเรื่องของการจัดท ารายการ 
ผอ.สส.   - ขออนุญาตอีกเรื่องส่วนของภูมิภาคจะมีคณะท างานอีกชุดหนึ่งเค้าคณะท างานจัดท า
รายการของส่วนภูมิภาคซึ่ง ผตปค. เป็นประธานโดยข้อเท็จจริงก็คือท่านประดิษฐ์อยากให้ทาง ผตปค. ประสานงานกับ
จังหวัดในการกระตุ้นให้น าส่งสื่อต่างๆ เข้ามานะครับ ซึ่งของภูมิภาคนี้จะมีอยู่ ๒ วันนะครับ ที่จะเป็นเรื่องหลักๆ ก็คือ
ของวันพฤหัสบดีตอนเวลา ๑๐ โมงครึ่งถึง ๑๑ คือ รายการอ าเภอยิ้มคงจะต้องขอความอนุเคราะห์ท่าน ผตปค. ได้น า
เรียนกับ ปจ. ว่าท่านสามารถน าส่งมาได้นะครับ อ าเภอยิ้มนี่ก็เอาเรื่องจังหวัดเรื่องของอ าเภอเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็น
เรื่องของภูมิภาคมาอีกตัวหนึ่งก็คือข่าวมหาดไทย ข่าวมหาดไทยนี่ส่วนหนึ่งก็จะน ามาจากภูมิภาคข่าวมหาดไทยนี่ก็จะมี
คนอ่านข่าวซึ่งด าเนินการ สล. กับ สส. ชว่ยกันอ่านข่าวนะครับ ข่าวนี่มีหนังสือไปถึงจังหวัดไปแล้วว่าถ้าท่านมีข่าวการ
เปิดการปิดหรืออะไรการจับกุมท่านสามารถท าเป็นสารคดีสั้น ๓ - ๕ นาที ไม่เกิน ๑๐ นาที เข้ามาได้นะครับอันน า
เรียน ผตปค. เพ่ือทราบ 
ผต.ประจวบฯ  - ผมมองอย่างนี้นะว่าของภูมิภาคอ าเภอยิ้มมันจะซ้ ากับนี่ที่ไปกับ ผตปค. เพราะว่าเค้าไม่มี
ลูกเล่นเค้าก็จะมาเอางานที่จะเที่ยวอ าเภออะไรพวกนี้ ผตปค. ก็จะพาไปก็จะซ้อนกันแต่คราวนี่ว่ามันก็จะมีประเภท
อ าเภอพวกท่ีเหมือนกับส่งแหวนเพชรเค้าก็จะมีอย่างนี้ออกรายการ จริงๆ  ตรงนี้น่าจะให้นายอ าเภอแหวนเพชรเค้า 
มาพูดโชว์ไปเลย 
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ผอ.สส.   - มันก็จะพูดไดร้ะยะหนึ่งน าเรียนระยะนั้น 
ผต.ประจวบฯ  - จากนายอ าเภอแหวนเพชรก็เป็นปลัดแหวนทองค าแล้วก็อดีตปลัดแหวนทองค า  
อดีตนายอ าเภอแหวนเพชร คุณไล่ไปเลย 
ผอ.สส.   - เห็นว่าทาง กจ. เค้าจะท ารายการนี้อยู่ ทางจะมีรายการแนะน า กจ. แนะน าอ านาจหน้าที่
จนกระท่ังงานอะไรพวกนี้ 
ผต.ประจวบฯ  - มันก็ไม่มีอะไรเล่นด้วย 
ผต.วีระชัยฯ  - คือตรงนี้ให้จังหวัด อ าเภอเสนอมาก็จะกว้างกว่า 
ผอ.สส.   - ครับให้ ผตปค. ช่วยกระตุ้น น าเรียน ผตปค. ว่าก็จะมี ๒ ช่วงที่จะท่านสามารถช่วงข่าว 
และช่วงสารคดีครับ 
ผต.ประจวบฯ  - กลัวมาซ้อนไปซ้อนมา 
หน.ผตปค.  - จริงๆ แล้วของ ผตปค. ก็เหลือเดือนละ ๑ ใช่ไหม 
ผอ.สส.   - ครับ 
หน.ผตปค.  - ถ้าเรามอบเป็นเขตเขตละเรื่องที่เหลือก็ช่วยจังหวัด ปีหนึ่งพอดี เขตละเรื่อง ท่านอ่ืนมีเรื่อง
ที่สอบถามเพ่ิมเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณ ผอ.สส. ขอบคุณท่ีท่านกรุณามาด้วยตนเอง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   ๓.๒ การบริหารงานบุคคล 
ผู้แทน กจ.   - กราบเรียนท่าน ผตปค. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่าน ผอ.กจ. มีภารกิจเร่งด่วน
มอบผมนายไพโรจน์ จีวธนาเจริญ ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและอัตราก าลัง  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ๒ เรื่อง คือเรื่อง 
การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลจะเข้ารับการเลื่อนต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ปกครอง ระดับช านาญการพิเศษ อันนี้เราทราบอยู่แล้ว ปค. ได้มีค าสั่งยกเลิกค าสั่งที่ ๗๗/๒๕๕๙ เนื่องจากนักเรียน
นายอ าเภอรุ่นที่ ๗๑ ๗๒ ที่มีผลประกาศไปแล้วประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพ่ือที่เราจะได้ท าให้
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนนะครับ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายถึงที่ผ่านมา กจ. ด าเนินการผิดพลาดแต่
ประการใดขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องในอดีตเพราะว่าจะกระทบกับบุคคลที่เค้าไม่อยู่ ณ ที่นี้ ประกาศตัวนี้ที่ออกมาก็เป็น
การหลังจากท่ีประกาศออกมาแล้วนี่ลงวันที่ ๒๖ เมื่อวันศุกร์คิดว่าทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มี 
หนังสือตัวหนึ่งออกไปแจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามนี้ ประกาศซึ่งก็ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนายอ าเภอ รุ่นที่ ๗๑ 
๗๒ ก็คือผู้ที่ถูกยกเลิกตามค าสั่งเมื่อวันศุกร์ท าผลงานเข้ามาใหม่นะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักเรียนนายอ าเภอรุ่น 
๗๒ ที่จากตามที่ผมพูดในเบื้องต้นนะครับรวมกับนักเรียนนายอ าเภอรุ่น ๗๓ ๗๔ ส่งผลงานเข้ามาเป็นการท าส่งผลงาน
เข้ามาแล้วก็ส่งเค้าโครงเรื่องเข้ามาใหม่นะครับ ซึ่งตรงนี้เมื่อเราได้รับแล้วเราก็จะเอาเข้าคณะ อ.ก.พ.กรม พิจารณา
ขั้นตอนมันจะมีรายละเอียดซึ่งเราท าทามไลน์ในการที่ท าเรื่องพวกนี้ไว้แล้ว แต่ว่าขออนุญาตไม่เปิดเผยเพราะว่ามันมี
การพูดคุยกันกับกลุ่มนักเรียนอ าเภอเมื่อสัปดาห์ก่อน ก็คิดว่าสามารถด าเนินการได้ในกลุ่มนักเรียนนายอ าเภอจนเสร็จ
สิ้นครบทุกกระบวนการ ส าหรับกลุ่มทั่วไปก็คือกลุ่ม ซี ๗ เดิม หัวหน้าฝ่าย แล้วก็ช านาญการในเด็กรุ่นใหม่ๆ นี่ ทาง 
กจ. ก าลังคิดหลักเกณฑ์วิธีการที่จะให้ความเป็นธรรม ให้ความยุติธรรมกับทุกกลุ่มที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับ ได้เข้า
มาสอบแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการสอบพนักงานราชการที่เราได้อัตรามาใหม่นี่อยู่ระหว่างหารือกบั 
ก.พ. เพ่ือก าหนดวิธีการที่กรมจะด าเนินการในเบื้องต้นนี่  ตอนแรกเราคิดว่ากรมจะด าเนินการสอบเองทั้งหมดเลย 
ทั่วประเทศ แต่ก็มีแนวคิดเองก็คือว่าจะมอบให้กับจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ ตรงนี้แต่ว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้เลยต้องหารือ 
ก.พ. ส่งหนังสือไป ๒ เดือนแล้วแต่ยังไม่ตอบกลับมาก็ก าลังเร่งรัดทาง ก.พ. ให้ช่วยตอบมาให้เราเพื่อที่จะได้ด าเนินการ 
ให้ทันภายในปีงบประมาณ เรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบครับ 
หน.ผตปค.  - ท่าน ผตปค. มีเรื่องที่สอบอีกไหม ที่ประกาศออกไปนี่เฉพาะนักเรียนนายอ าเภอ 
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ผต.วีรชัยฯ  - คาดว่าจะยุติได้เมื่อไร 
ผู้แทน กจ.  - ไม่สามารถตอบได้จริงๆ 
หน.ผตปค.  - คือรูปแบบนี่ที่ท่าน อปค. เคยอธิบายไว้ว่าคร่าวๆ ว่าจะท าอย่างไรพออธิบายออกไปแล้ว
เสียงสะท้อนมันมีกลับมา 
ผู้แทน กจ.  - มีมาเมื่อวันประชุม ปค. เมื่อเดือนที่แล้วก็มี 
ผต.ประจวบฯ  - รบกวนอธิบายหลักเกณฑ์ของ ว. ๑๐ ได้ไหม พอจะอธิบายได้ไหม 
ผู้แทน กจ.   - ได้ติดตัวหนังสือขึ้นมา การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเราต้องประกาศก่อนให้ทราบก่อนว่า
กลุ่มบุคคลไหนทีม่าด าเนินการคัดเลือก 
ผต.ประจวบฯ  - เราสามารถก าหนดกลุ่มได้ อ้อต้องเข้า อ.ก.พ. ใช่ไหม เพราะไม่งั้นการที่จะไปเอาเฉพาะ
คนที่จบ นอ. มาท าผลงานเพ่ือประเมินเป็นช านาญการพิเศษ มันก็จะมีพวกช านาญการเหมือนกันที่ไม่ได้เข้า นอ. ก็จะ
มองประเด็นนี้ว่าท าอย่างนี้มันผิดหรือเปล่า ผมถึงถามว่า ว. ๑๐ มันมีเงื่อนให้ใช่ไหมถ้าไม่ให้ไม่งั้นก็ถูกฟ้องจะเป็น 
คาราคาซังแล้วจะไปกระทบ  
ผู้แทน กจ.  - แล้วมันจะไม่จบกรมก็จะเดินไม่ได้ในที่นี้เป็นที่ อ.ก.พ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเป็นมติ
ประกาศเลขต าแหน่งเมื่อวันที่ ๖ และ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบที่จะคัดเลือก 
ผต.ประจวบฯ  - อ้าว ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ แลว้ท าไมที่เราตั้งไปนั่นถึงโดนให้ยกเลิกค าสั่ง 
ผู้แทน กจ.  - ให้ยกเลิกค าสั่งโดย อปค. มีคนร้องเรียนเข้ามาเป็นจ านวนมากควรให้ด าเนินการตาม  
ว. ๑๐  
ผต.ประจวบฯ  - ก็ถึงถามว่า ว. ๑๐ จุดหลักของมันคืออะไร 
ผู้แทน กจ.  - คือ เป้าหมาย ประกาศรายชื่อ และให้ส่งผลงานเข้า อ.ก.พ. ประกาศชื่อผลงานและเค้า
โครงเป็นขบวนการเป็นสเต็ป 
ผต.วีระชัยฯ  - เดิมตั้งเลยแล้วถึงให้ส่งผลงาน นี่ส่งผลงานก่อนสรุปว่า นอ. ไม่กระทบก็ได้ ๘ ประมาณได้
ไหมที่จะสอบใหญ่นี่ ๓ เดือน ๒ เดือน 
ผู้แทน กจ.  - ไม่ได้ครับ ผมจะน าเรียน ผอ. ว่าจะเข้าจะท าอย่างไรแต่เอารายชื่อกลุ่มนี้ประกาศ 
ผต.วีระชัยฯ   - คือมันมีคนอุธรณ์จะต้องให้ อ.ก.พ. พิจารณาอย่างที่ อปค. ได้ว่าไว้ ทีนี้ก็คาดว่าเดือน
กันยายนจะประกาศคงไม่ทันแล้วมั้ง เพราะต้องสอบกลุ่มนั้นให้เสร็จก่อนด้วยคัดเลือก 
ผู้แทน กจ.  - ไม่ได้สอบต้องท าผลงานก่อน 
ผต.ประจวบฯ  - ท าคู่ขนานไม่ได้ใช่ไหม 
ผู้แทน กจ.  - ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าฟังผู้ใหญ่หลายๆ ท่านท้วงว่าเดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่ 
ผต.วีระชัยฯ  - เดี๋ยวก็จะโดนอีก 
ผต.ประจวบฯ  - มีคนที่จะเกษียณด้วยเดี๋ยวจะไม่ทัน 
ผู้แทน กจ.   - เดี๋ยวเค้าหาว่าล็อคสเป็คจะให้ทุกคนท าตาม 
ผต.ประจวบฯ  - อ้อไม่คือประกาศ ๒ ล็อค ล็อคหนึ่งคือเป็นแบบชี้ตัวไงชี้ตัวคือกลุ่มเป้าหมายคือพวกท่ีจบ 
นอ. ส่วนต าแหน่งที่เหลือก็คือเปิดทั่วไปเลย 
ผู้แทน กจ.   - ผมเข้าใจว่าเค้าคงไม่กล้าเหมือนกับตรงที่ว่าทุกคนผ่านหมด ส่งผลงานก็อาจไม่ผ่าน 
ผต.ประจวบฯ  - ก็ผ่านหมดแหละ 
ผู้แทน กจ.  - มีไม่ผ่านก็ไปแก้ก็มี 
หน.ผตปค.  - ครับท่าน ผตปค. มีอะไรสอบถามเพ่ิมเติมไหม ก็มี ๒ เรื่อง ก็คือ ช านาญการพิเศษ  
กับพนักงานราชการ พนักงานราชการก็ยังไม่สรุปว่าจะสอบส่วนกลางหรือว่ามอบให้จังหวัด ครับต้องขอบคุณทาง
ผู้แทน กจ. นะครับ ที่ได้มาให้ข้อมูลนะครับ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



- ๑๐ - 
 

   ๓.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดและอ าเภอ   
ผู้แทน สน.มน.  - กราบเรียนท่านหน.ผตปค. และ ผตปค. ทุกท่านครับ ผม ว่าที่ ร.ต.สมบัติ  สิงห์คาร 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานมวลชน เนื่องจากท่าน ผอ.สน.มน. ติดภารกิจส าคัญจึงมอบหมายให้ผมมาชี้แจงในประเด็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขความไม่สงบ และการให้ความช่วยผู้ได้รับผลกระทบ กรณีเหตุการณ์ระเบิด และก็ไฟไหม้  
๗ จังหวัด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด กรมได้มีหนังสือสั่งการและมาตรการต่างๆ แจ้งไปเก่ียวกับการควบคุม 
การรักษาความสงบโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งตอนนี้ก็ก าลังติดตามความคืบหน้าของพ้ืนที่ใน ๗ จังหวัด 
ก็มีประเด็นที่ฝากท่าน ผตปค. ทุกท่านในโอกาสที่ท่านไปตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่จังหวัดเหล่านี้แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็ฝาก
เรื่องเก่ียวกับติดตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ของจังหวัดและอ าเภอต่างๆ นะครับ รวมถึงการ
เยียวยาในพ้ืนที่ที่มีผู้ประสบภัยด้วยครับ 
หน.ผตปค.  - เราก าหนดมาตรการให้เค้าท าไหมครับ ว่าเค้าต้องท าอะไรบ้าง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เพ่ือที่เราจะได้
ไปติดตามว่าเค้าจะต้องท าอะไรบ้างมี 
ผู้แทน สน.มน.  - ครับก็อยู่ในเอกสารที่แจก มาตรการก็จะเป็นกระดาษขวาง 
หน.ผตปค.   - ตรงนี้เราเน้นเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้ที่เกิดเหตุแล้วยังไม่ได้ขยายไปพื้นที่อ่ืน 
ผู้แทน สน.มน.  - พ้ืนที่อ่ืนด้วยครับ ก็เรื่องก าชับเวรยามดูแลสถานที่ราชการต่างๆ  ซึ่งเป็น รกจ. อยู่แล้วแต่
ให้เน้นย้ าความเข้มข้นขึ้น 
ผต.ประจวบฯ  - ผมถามหน่อยว่ากรณีถ้าคุณให้เพ่ิมเวรยามนี่คุณโยนงบไปให้อ าเภอด้วยไหมเวลาเค้าออก
พ้ืนทีม่ันต้องมีงบไปให้เค้าด้วย 
ผู้แทน สน.มน.   - ครับในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่จะมีงบสนับสนุนเป็นงบหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ทุกเดือน ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด แล้วก็การออกลาดตระเวรรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่หลายหมู่บ้าน แล้วก็จะมี
ส่วนของ อส. ก็คือ ชกต. ร่วมด้วย 
ผต.ประจวบฯ  - มันไม่ได้เน้นแค่ ๓ จังหวัด จริงๆ แล้วมันจะลามขึ้นมาถึงหัวหิน ชลบุรี พัทยา อะไรพวกนี้พอ
คุณสั่งเค้าไปด าเนินการนี่เรามักจะสั่งไปโดยที่ไม่มีเงินพูดง่ายๆ เค้าต้องท าฟรีหมดเลย 
ผู้แทน สน.มน.   - ก็เพียงแต่ว่าใช้ช่องทางในชุดราษฎรอาสาก็คือ ชุด ชรบ. ซึ่งทาง ปค. ก็ได้สนับสนุนไม่ว่าจะ
เป็นชุดเครื่องแบบ เสื้อเกราะป้องกันกระสุน อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ให้กับชุด ชรบ. รวมทั้งเครื่องแต่งกายต่างๆ ที่ร้อง
ขอมาการสนับสนุนมาก็มีงบประมาณที่จัดสรรให้ จะจัดสรรเฉลี่ยกระจายให้แต่ละพ้ืนที่  
ผต.ประจวบฯ  - จริงๆ ถ้ามีมาตรการอย่างนี้ ที่บอกว่าให้จุดตั้งเวรยามขึ้นออกลาดตะเวนขึ้นน่าจะค านวณ
งบประมาณแล้วกจ็ัดสรรไปด้วยอันนี้คือความเห็นนะเพราะว่าอย่างน้อยๆ เค้าท างานก็ต้องมีเงินด้วยไม่ได้ท าฟรีพูดง่ายๆ 
ผู้แทน สน.มน.  -  ขออนุญาตครับตอนนี้ปี ๖๐ เราของบประมาณส าหรับจัดซื้อป้อมยาม จัดท าป้อมยามให้
ประมาณสัก ๓๐,๐๐๐ ต่อจุด ป้อมยามแต่ละหมู่บ้านในพ้ืนที่ก็เริ่มจาก จชต. แล้วก็จะขยายมาพ้ืนที่ชายแดนไล่ตรงนี้
เป็นสเต็ปไป เพราะว่าถ้าขอหมดพร้อมกันทั่วประเทศมันจะเป็นงบก้อนใหญ่มากซ่ึงจะยากมากที่จะได้งบประมาณ  
อันนี้จะเน้นที่ จชต. ก่อน แล้วก็จะขยับไปที่ชายแดน อย่างเสื้อเกราะป้องกันกระสุนเดิมจะได้เฉพาะ จชต. ตอนนี้ก็ได้
ชายแดน คราวนี้ก็ขอปีต่อไปจะได้บริหารจัดการพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อ อย่างเช่น หัวหิน เป็นต้น จุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพิเศษครับ 
หน.ผตปค.  - ขออนุญาตถามเรื่อง ชรบ. นี่นะครับ เรามีสนับสนุนทุกอ าเภอทีร่้องขอมา เพราะว่าเห็นมีที่
หลายแหล่งอยากจะร้องขอมาบางทีก็ไม่ได้ เรามีสนับสนุนเข้ามาขนาดไหนก็ตรงนี้พูดถึงชุด ชรบ. มันก็เป็นประโยชน์
กับพ้ืนที่ถ้าเค้าเรื่องชุด เรื่องการฝึกอบรมงบประมาณในการฝึกอบรมพวกนี้ 
ผู้แทน สน.มน.  - ก็เกณฑ์ก็คือ ชรบ. นี่ตามหลักเกณฑ์ของหมู่บ้านปกติเราจะให้มี ชรบ. หมู่บ้านละต่อชุด 
๑๕ คน เป็นชุดๆ ซึ่งหมู่บ้านอาจจะมีมากกว่า ๑ ชุด ก็ได้อันนี้ก็ถือเกณฑ์ท่ีจะช่วยเหลือสนับสนุนก็คือหมู่บ้านละ  
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๑๕ อัตรา ชุด ชรบ. ทีนี้เนื่องจากหมู่บ้านมันมาก ๗๔,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน เราก็ต้องกระจายให้ตามงบประมาณรับ
จัดสรรโดยเราขอเป็นความต้องการแจ้งไปทุกครั้งที่ของบประมาณครับ คราวนี้เวลาขอส่วนใหญ่ก็จะถูกตัดแล้วก็จะให้
ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจ าเพาะมากกว่าก่อนอันดับแรก ส่วนใหญ่ก็จะเป็น จชต. ทีจ่ะได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ครบนะครับแล้ว
ก็เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของชายแดนก็เริ่มได้มาแจกจังหวัดชายแดนก็เพ่ิงเริ่มแจกไป แล้วส่วนที่เราจะเสริมที่ในพ้ืนที่ที่
ขอมานี่ท ารวบรวมค าขอไว้ครับ แล้วเตรียมพร้อมเมื่อมีงบประมาณเหลือจ่ายครับ ผู้บังคับบัญชามีนโยบายให้จัดท าชุด 
ชรบ. ขึ้นมาเราก็จัดท าตวันี้เป็นตัวตั้งเพ่ือของบประมาณปีต่อไป ตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องระเบียบของ ก.พ.  
นิดนึง ซึ่งเราจะต้องหารือแนวทางปฏิบัติไปเกี่ยวกับเรื่องการประกาศกับ อ.ก.ส. ตอนนี้หารือกันอยู่รอเค้าตอบมา  
ถ้าเค้าตอบมาว่าสามารถด าเนินการได้ เราก็จะด าเนินการเอาชุดที่ขอมาตอนนี้ที่รวบรวมไว้นี่ของบประมาณเหลือจ่าย 
ของกรมต่อไป ก็ฝากให้ท่านแจ้งจังหวัด/อ าเภอ อ าเภอที่มีความต้องการจะขอสนับสนุนก็แจ้งขอเข้ามาได้ครับ 
ผต.ทศพลฯ  - ครับในส่วนของเรื่องการดูแลความปลอดภัยนะครับ อย่างที่เหตุเกิดที่หัวหิน 
ประจวบคีรีขันธ์ ผมก็ไป เขตตรวจที่ ๕ นะครับก็ไปดูแล้วก็มีการสนธิก าลังอันนี้ในการดูแลความปลอดภัยคงไม่พ้น อส. 
ทั้ง ชรบ. เพราะ อส. จะไปดูพ้ืนที่ส าคัญๆ โดยเฉพาะที่หัวหินก็มีการสนธิก าลังของอ าเภอต่างๆ นี่ขอ อส. เข้ามาอยู่ที่
หัวหินนะอันนี้ผมไปตรวจดูปรากฏว่าในเรื่องเบี้ยเลี้ยงหรืออะไรนี่ การกินอยู่รู้สึกว่านายอ าเภอต้องหามาให้หมดเลย ถ้า
หลายๆ เค้าขออ าเภอ ๒ คน ๓ คน ไปอยู่ที่หัวหินนะการดูแลอะไรต่างๆ นี่ไม่มีแผนฉุกเฉินเรื่องงบประมาณที่จะ
สนับสนุนตรงนี้เมื่อ 
เกิดเหตุจังหวัดไหนก็แล้วแต่ เขตไหนก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ฝากด้วยอันนี้อาจจะต้องประสานกับทาง อส. 
ผต.ประจวบฯ  - ขออนุญาตเสริมตรงนี้กรณีนี้นี่ความจริงเราน่าจะใช้วิกฤตเป็นโอกาส สมมุติว่าเกิดเหตุ
ระเบิดปุ๊บก็ของบกลางเลย ของบกลางส าหรับสนับสนุนจัดเวรยามนี่ลองท าดูเพราะว่าเข้า ค.ร.ม. เค้าคงเห็นชอบด้วย 
หน.ผตปค.  -  ท่าน ผตปค. ท่านมีข้อสอบถามไหมครับ 
ผู้แทน สน.มน.  - ขออนุญาตตอบค าถามครับ ที่ท่านพูดประเด็นเรื่องเข้า ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ท่านรอง
นายกฯ วิษณุ เครืองาม ได้เป็นประธานการประชุมหารือตามบัญชาของนายกฯ เกี่ยวกับกรณีนี้ครับ แล้วก็ได้มีมติให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเหตุระเบิดและไฟไหม้ในพื้นที่ ๗ จังหวัด โดยใช้แนวทางเดียวกับเหตุเกิดท่ีราช
ประสงค์ด้วย อันนี้เหตุเกิดกับผู้ประสบภัย ในส่วนของกรณีตั้งเวรยามเดี๋ยวผมจะด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาอีกที 
ผต.ประจวบฯ  - ท่านนายอ าเภอไปหางบนอกก็เท่ากับต้องไปเบียดเบียนเอกชนเค้า 
หน.ผตปค.  - ท่าน ผตปค. ท่านมีเรื่องเรียนสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ครับถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณท่าน
ผู้แทน สน.มน. ที่ได้มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   ๓.๔ สรุปเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
ผอ.กตร.                 - แจ้งเรื่องร้องเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ - 
ปัจจุบัน มีจ านวนทั้งสิ้น ๖๙ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ ๖๐ เรื่อง คงค้าง ๙ เรื่อง 
หน.ผตปค.  - มีก าหนดระยะเวลาไหมว่าต้องเป็นตัวชี้วัดนี่ ต้องแล้วเสร็จภายในเดือนไหน ผมจ าได้ว่า
ภายในเดือนนี้ใช่ไหม 
ผอ.กตร.  - เดือนสิงหาคมครับ ๓๑ สิงหาคม 
หน.กง.รรท.  - ๙ เรื่องท่ีเหลืออยู่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
หน.ผตปค.  - เรื่องมาหลังสิงหาคมจะไม่นับ 
ผอ.กตร.  - ตัวชี้วัดที่ไม่นับก็คือ กรณีร้องเรียนจากหน่วยงานอื่นบอกให้ ผตปค.ตรวจข้อมูล  
บัตรสนเท่ห ์กรณีร้องเรียนเรื่องเดิม กรณีสอบเพ่ิมเติม กรณีท่ี อปค. มอบหมายพิเศษไม่มีหนังสือไม่นับ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - รายชื่อหน่วยงานทีจ่ะเชิญมาให้ข้อมูลในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จะแจ้งมาภายหลัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  ข้อสังเกตของ ผตปค. จากการไปตรวจราชการ 
มติที่ประชุม                                        - 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ    
มติที่ประชุม                                        - 
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